


หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนิน การจัดวางใน ปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการเรียนการสอน						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบงานการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เพื่อติดตามและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด 3. เพื่อให้สามารถลดสาเหตุของโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้						
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา / ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม กำกับดูแลให้มีการพัฒนา/ปรับปรุง						
	1. การพัฒนารายวิชา เรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course / Upskill / Reskill	1. ไม่มี	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) มีการดำเนินการจัดโครงการ Science MJU Lifelong Learning เพื่อสร้าง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลทั่วไป และเป็นแหล่งเสริมความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง นำสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศใน อนาคต			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ การจัดวางใน ปีงบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปีงบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม นำสู่การใช้ประโยชน์						
บริการวิชาการและวิจัย / ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร						
	2. กระบวนการติดตาม นักวิจัยเพื่อการเก็บ รวบรวมข้อมูลวิจัย	1. ไม่มี	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย) และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนปกป้องคุ้มครองเพื่อต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์			
พันธกิจด้านบริการวิชาการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศก่อเกิดบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะ						
	3. งบประมาณบริการ วิชาการจากแหล่งทุน ภายนอกไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	1. ไม่มี	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 : การจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กิจกรรมที่ 2 : การจัดนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุม ภายในที่มี อยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ และดำเนินการ จัดวางใน ปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ						
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพสู่ความเป็นสากล						
นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องการควบคุม การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้						
	4. การติดตามโครงการ ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566	1. -	การประเมินผล: เพียงพอ (หมดไป) (100%) โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะ วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566			


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล)
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 2023-10-24 15:45:43